




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p>	
<p>โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง) นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยบอร์ด สปสช. เห็นชอบข้อเสนอเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มือสม. เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 75,142 แห่ง โดยมีการติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวานและไตเรื้อรังผ่านตัวชี้วัด 5 ตัว นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า อสม.จะมีชุดเครื่องมือสุขภาพ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน และเครื่องตรวจน้ำตาล พร้อมใช้แอป SMART อสม. และ Food4Health ในการให้คำแนะนำและติดตามสุขภาพประชาชน</p>	
<p>ยาเสพติด</p> <p>1.นายกฯ ส่งสัญญาณย้ำแผนปราบยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, mcot, nation, voicetv, newtv)</p> <p>- นส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ คค.ความร่วมมือเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาความร่วมมือทางด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศสมาชิก GMS และ ACMECS เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามพรมแดน รวมถึงการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สวท.91, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, voicetv)</p> <p>- นายเกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.67 ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมของไทยในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งไทยสนับสนุนจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดในอนาคต รวมทั้งไทยยังมีความโดดเด่นในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึง มีการทหารหรือถึงภัยอาชญากรรมไซเบอร์ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความสำคัญกับการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง</p> <p>2.สร้างห้องขังในบ้านรักษาลูกติดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, บางกอกทูเดย์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, pptv, one31, amarintv, INN, workpointnews, ch3plus)</p> <p>- นางสาวภี อายุ 64 ปี ครูเกษียณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ แบ่งพื้นที่ภายในบ้านทำกรงลักษณะเหมือนกรงขังของสถานีตำรวจ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เพื่อรอรับนายปัป ลูกชายวัย 42 ปี หลังเข้ารับการรักษาที่รพ.นางรอง ตั้งแต่ 23 ต.ค. 67 เนื่องจากคลั่งยาบ้าอย่างหนัก ในวันที่ 6 พ.ย.นี้ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในหมู่บ้าน เพราะลูกชายมีพฤติกรรมทั้งอาละวาด ยิงปืนขู่ ขับรถชนบ้านพัง และทำร้ายภรรยา จนเกิดกระแสมองว่าถูกกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐบอกว่าไม่สามารถทำได้ ก็อยากให้เห็นแนวทางบำบัดรักษาลูกให้หายเป็นปกติไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก</p> <p>- นพ.กฤติกา อุวิเชียร รองผอ.รพ.นางรอง พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาให้กำลังใจและแนะแนวทาง โดยเบื้องต้นผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องจิตหลอนมาจากยาเสพติด จะต้องส่งไปบำบัดเพื่อให้กลับมาเป็นคนดีให้ใกล้เคียงที่สุด</p> <p>- นายธนธรณ์พล ไชว์พันธุ์ รักษาการ นอภ.นางรอง ชี้แจงว่า การกักขังผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย จะเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยจิตเวช ควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรักษาอยู่ในการดูแลของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หมอมจิตเวช ซึ่งรพ.นางรองมี 2 คน หากอาการหนักจะส่งไปรพ.บุรีรัมย์ รวมทั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชนครราชสีมา และศูนย์ฯ ขอนแก่น ตามลำดับ ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยที่หนักมาก โดยหมอมจิตเวชและหน่วยงานจะต้องหารือกันว่าจะนำส่งต่อรักษาที่รพ.ขอนแก่นหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยช. กล่าวว่ากรณีของพ่อแม่ที่ซึ่งลูกจะไม่มีคามผิดอะไร แต่ลูกสามารถแจ้งความข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวได้ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ประสานงานกับ สธ. เข้าไปติดตามเรื่อง เตรียมยกเป็นกรณีตัวอย่างเทียบเคียงเพื่อประกอบการพิจารณาออกมาตรการบำบัดซ้ำโดยคำสั่งศาล ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้วหลายคนกลับมาใช้ซ้ำ เนื่องจากไม่มีอาชีพ และสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย โดยนโยบายของรัฐบาลจะต้องยกระดับให้ความสำคัญกับชุมชนที่ผู้เข้ารับการบำบัดจะต้องกลับไปอยู่อาศัย ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจของผู้เข้ารับการบำบัดซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ รวมถึงผู้ที่อยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อบำบัดฟื้นฟู มีประมาณ 300,000 คน และผู้ที่ไม่อยู่รวมอีกประมาณ 200,000 คน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เนชั่นออนไลน์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thansettakij, thestandard, moneyandbanking, thebangkokinsight, mcot, hfocus) นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยรัฐ)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีการประชุมวันที่ 5 พ.ย. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวน 13 ราย มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป โดยบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. อยู่ในบังคับบัญชาของรมว.สธ. มี 2 ราย คือ นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ และนายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา</p>	
<p>รพ.พระนั่งเกล้า พร้อมเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตามแนวทางให้โรงพยาบาลในสังกัดเปิดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ช่วยให้นักศึกษาแพทย์ในท้องถิ่นได้มีแหล่งฝึกอบรมและเพิ่มโอกาสให้มีแพทย์กลับมาดูแลรักษาคนในพื้นที่มากขึ้น</p>	
<p>เทคนิคสื่อสารด้วย I message</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผอ.รพ.สวนปรุง ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อลดภาวะกดดัน ความเครียด ว่า คีย์เวิร์ดสำคัญ คือ I message เป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การบอกความคิด ความรู้สึกของผู้ดูแลการใช้อารมณ์หรือคำสั่ง ร่วมกับการสื่อสารที่การแสดงถึงความเข้าใจ ความเห็นใจมากขึ้น เช่น หากกังวลใจเรื่องผลงานลูกน้อง ต้องไม่วิพากษ์ที่คน ดุด่า ตำหนิ หรือพูดจากรุนแรง ควรให้คำแนะนำ ชื่นชมระดับหนึ่ง จากนั้นค่อยพูดสิ่งที่อยากให้เติมในผลงาน ทั้งนี้ มองว่าควรมีหน่วยให้คำปรึกษาปัญหาของพนักงาน เช่นแผนกบริหารบุคคล ต้องพัฒนาให้สามารถแนะนำให้คำปรึกษาพนักงานได้ เรียกว่า “จิตวิทยาองค์กร”</p>	
<p>ควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, thebangkokinsight, vijaikhao, fm91bkk, thansettakij, newtv, thaitodaynews, bangkokbiznews, thaitabloid, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงผลการหารือแนวทางการร่วมมือกับตัวแทนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazada และ Shopee ในการควบคุมและป้องกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ปลดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากแพลตฟอร์มเร็วขึ้น ว่า ระหว่างเดือน ก.ย. 66 - 67 บ.ลาซาด้า จำกัด ได้ร่วมมือกับ อย. ดำเนินการกับการขายหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่ผิดกฎหมาย หรือไม่มีใบอนุญาตต่าง ๆ โดยจัดการสินค้าที่ไม่ถูกต้อง 9,454</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รายการ นำ 30 ร้านค้าออกจากแพลตฟอร์ม มี 134 ร้านค้าที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนบ.ข้อปฎิ หากพบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายจะนำออกจากแพลตฟอร์มทันทีเช่นกัน และยังมีทำให้ความรู้แก่ร้านค้า มีช่องทางร้องเรียนของผู้บริโภคบนแพลตฟอร์ม</p>	
<p>ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews, thaitodaynews, bangkokbiznews, tnn, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยขณะนี้บางพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลง ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ดื่มน้ำอุ่นวันละ 8 แก้ว ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการอาบน้ำเวลาากลางคืน นอกจากนี้ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-8 ชั่วโมง /คืน และออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง</p>	
<p>ดูแลสุขภาพเด็กช่วงเปิดเทอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, thansettakij, hfocus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ปกครองเตรียมสุขภาพลูกก่อนเปิดเทอม โดยเฉพาะการปรับตัวให้ตื่นเช้า และเข้านอนเป็นเวลา สอนล้างมืออย่างถูกวิธี เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัว เพื่อจะได้ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากป่วยควรให้พักฟื้นจนหายดี ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่แออัด ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พาลูกไปตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนตามกำหนดเพื่อป้องกันโรค</p>	
<p>โอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.กฤษณิต วนรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก เผยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์, บจก. หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย), ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ม.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ บจก.ไทยพัฒนาสุขภาพ โดย International Wellness & Healthcare Academy ในการจัดการเรียนหลักสูตร WHB รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ของไทย ต่อยอดความรู้ด้านเวเลนเนสและเฮลแคร์ พร้อมสร้างโอกาสและการลงทุนใหม่ในธุรกิจนี้ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพและการแพทย์ระดับโลก</p>	
<p>รับยื่นหนังสือ 2 เครือข่าย ปมบัตรทองไม่ครอบคลุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, Thecoverage)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. รับยื่นหนังสือจากเครือข่ายผู้ป่วย SMA พร้อมด้วย นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยผู้บริหาร สปสช. เพื่อขอให้ สปสช. พิจารณาเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (โรคหายากในเด็ก) ซึ่ง ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก และได้สะท้อนปัญหาการเข้าถึงการรักษา รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคนี้ จัดทำเป็นข้อเสนอภายใต้ “โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” (UCBP) เพื่อให้ผู้ป่วยโรค SMA ได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและมีระบบประกันสุขภาพให้ครอบครัวสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ ลดความกังวล ซึ่งผู้กลุ่มนี้มีจำนวนไม่มากนัก</p> <p>-นอกจากนี้ยังได้รับยื่นหนังสือจากเครือข่ายคนพิการรักษาสุขภาพ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายพลังผู้สูงอายุ นำโดย นายสุภาวัฒน์ เสมอภาค เครือข่ายคนพิการรักษาสุขภาพ เพื่อขอให้แก้ไขกรณีปัญหาการเข้าถึงการรับบริการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้แผ่นรองขับและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เนื่องจากในการดำเนินการสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองขับ ภายใต้ระบบบัตรทอง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการนี้อยู่</p>	
<p>เร่งเคลียร์ ค่าบริการรพ.มงกุฎวัฒนะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (Hfcus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้หารือการแก้ไขปัญหากรณี รพ. มงกุฎวัฒนะ ขาดสภาพคล่องไม่สามารถรับภาระส่งต่อผู้ป่วยจากคลินิกปฐมภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา โดยเร่งรัดให้ สปสช.จ่ายค่าชดเชยบริการนอกหน่วยบริการประจำ และบริการเฉพาะกรณี แก่หน่วยบริการรับส่งต่อ ทั้งนี้ สปสช.ยืนยันว่ามีงบประมาณที่จะจ่ายให้ แต่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ติดปัญหาระบบตรวจสอบก่อนจ่ายโดยคลินิก จึงขอให้ปรับระบบให้มีความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรงบประมาณโดยเร็ว และประชุมเห็นชอบการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติทุกรายการ เพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน สำหรับผู้ป่วยใน 10 กลุ่มโรค และอาการสำคัญ จำนวน 32 รายการ และเห็นชอบการพัฒนาศักยภาพให้คลินิกการแพทย์แผนไทยของภาคเอกชน สามารถเบิกจ่ายสมุนไพรได้</p>	
<p><u>ข้อใจสพช.เรื่องเปลี่ยนนโยบายฟอกไตฟรี</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, INN, MGROnline)</p> <p>- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ที่ปรึกษา รพ.มหาดไทย โพสต์เฟซบุ๊ก "หมอเอก Ekkapob Pianpises" ถึงกรณีนี้ สพช. มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ฟอกไตฟรี ที่ ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ให้การฟอกไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรก จากเดิมที่ได้ประกาศให้ ฟอกไตฟรี ทางเส้นเลือด เมื่อ กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยเหตุผลที่น่าสงสัย ไม่ชัดเจนมาเปลี่ยนแปลงนโยบาย และรื้อถอนสิทธิการเข้าถึงการฟอกไตของผู้ป่วยไตวาย หรือว่า จะเป็นแบบที่เคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนเงินที่จัดซื้อน้ำยาฟอกไตทางช่องท้องในแต่ละปีมันหอมหวาน การที่คนไข้ใช้วิธีฟอกไตทางเส้นเลือดมากขึ้น และมีข้อมูลว่าการบริการคนไข้ถึง 80% ดำเนินการโดยเอกชนทั้งโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ฟอกไตเอกชน และศูนย์ฟอกไตในโรงพยาบาลรัฐที่เอกชนเป็นผู้ทำสัญญาลงทุน จึงไม่หอมหวานเท่าการฟอกไตทางช่องท้อง</p>	
<p><u>จัดระบบล้างไตยัดผู้ป่วยศูนย์กลาง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สพช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเสนอเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไตและการล้างไตที่เน้นการทำอย่างไรให้มีผู้ป่วยรายใหม่ลดลง เพราะในอดีตมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 10,000 คน แต่ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 คน จึงควรมีมาตรการด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายที่ต้องรับบริการล้างไตส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี</p>	
<p><u>เดือนแห่งการฟัง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับธนาคารจิตอาสา ภาครัฐ และภาคเอกชน แดลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ "เดือนการฟังแห่งชาติ" เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลความสัมพันธ์ด้วย "การฟัง" จากรายงานภาวะสังคมไทย พบไทยมีผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 2.9 ล้านคน ในปี 2566 ทั้งเสี่ยงป่วยซึมเศร้า มีความเครียดสูง และเสี่ยงฆ่าตัวตาย โดยผู้สูงวัยต้องอยู่กับความเหงาและโดดเดี่ยว ส่วนวัยทำงานต้องเผชิญกับภาระงานที่หนักเกินไป ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดกิจกรรมและบทบาททางสังคม ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนไทยเคยระบุว่า ของขวัญที่เด็กอยากได้จากผู้ใหญ่คือการรับฟังและความเข้าใจ มากกว่าการได้รับเงิน</p>	
<p><u>นวัตกรรมเชื่อมใจคนต่างวัย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. เผย สสส.ให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างระหว่างวัย จึงสนับสนุนการศึกษานวัตกรรมและพัฒนาแบบนวัตกรรมเพื่อก้าวข้ามวัย (อคติระหว่างช่วงวัย) โดย สสส. ร่วมกับ บจก.ไซด็คิก ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล และภาคีเครือข่าย เปิดเวทีนำเสนอ นวัตกรรมสานความเข้าใจระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ผ่านพฤติกรรมเชื่อมวัย ภายใต้ คค.ประสบการณ์เพื่อลดช่องว่างและทัศนคติระหว่างวัย คัดค้นนวัตกรรมช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย ส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างพื้นที่ให้คนต่างวัยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถนำไปขยายผลสู่ภาคการศึกษาต่อ</p>	
<p><u>เสียงสะท้อนของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- ในงานเสวนา “สถานการณ์โควิด-19 และความจำเป็นในการป้องกันของประชากรกลุ่มเสียง” จัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โดยนายธนพล ดอกแก้ว ตัวแทนเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มผู้ป่วย Health Forum และสมาคมโรคเพื่อนไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่าผู้ป่วยโรคไต มีภูมิคุ้มกันน้อย มีภาวะแทรกซ้อนโรคได้ง่าย เมื่อติดโควิด-19 จึงมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เรือรังระยะสุดท้ายที่พอกเลือดล้างไตทางหน้าท้องหรือได้รับการปลูกถ่ายไต หากติดโควิด-19 แล้ว อัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 30-40 ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโควิด-19 ด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ถึงแม้ว่าวัคซีนอาจไม่จำเป็นสำหรับประชาชนส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังคงมีความจำเป็นสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนกลุ่มเสี่ยงอยู่ ลดภาวะเสี่ยงกับการเจ็บป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อติดโควิด 1 ครั้ง ต้องไปนอนโรงพยาบาล 7 ถึง 14 วัน</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สยามรัฐ, thaitv5hd, bugaboo, hfocus, ch7)</p> <p>- รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ.2562 พบคนไทย 70% ได้รับความนิยมนุหรี่มือสอง และเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองสูงถึง 20,688 รายต่อปี ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองจากที่บ้าน 68% โดยเฉพาะผู้หญิงไทยอายุ 15-49 ปี ได้รับความนิยมนุหรี่มือสองสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เพราะการสูดควันบุหรี่มือสองเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงถึง 1.24 เท่า</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า ไทยมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่การบังคับใช้ยังไม่ดี และการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะส่งผลให้คนสูบบุหรี่ในบ้านมากขึ้น จึงต้องรณรงค์ คก.บ้านปลอดบุหรี่รวมถึงในรถ ซึ่งได้พยายามผลักดันกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในรถ เพราะมีพื้นที่จำกัด นิโคตินตกค้างอยู่ได้นาน ส่งผลไปถึงผู้รับมือสาม</p>	
<p>ไอศกรีมเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, kapook, ch3, linetoday, tnews, thaiger)</p> <p>-ในโลกออนไลน์แห่งแชร์คลิปของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอ โรงงานไอศกรีมเถื่อน ที่พบกลุ่มคนงานกำลังผสมวัตถุดิบบนพื้น โดยไม่มีการใส่ถุงมือป้องกัน ก่อนที่จะนำบรรจุลงไอศกรีมเพื่อส่งขายใจกลางกรุงเทพฯ โดยในคลิปได้มีการระบุแคปชั่นว่า "ไอติมไทยต้องสะอาด พม่ารวมตัวผลิตไอติมเถื่อน ส่งออกใจกลางกรุง อย. ไม่ต้องพูดถึง ป่อเต็กตึ๊งมารอได้เลย หลังจากทีคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มียอดเข้าชมกว่า 3.9 ล้านครั้ง หลายคนได้เห็นเบื้องหลังการผลิตไอศกรีมเถื่อนถึงกับผวา กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>- กรณี "ไอศกรีมเถื่อน" ที่ปรากฏในคลิป TikTok นี้ ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดและมาตรฐานการผลิตของไอศกรีมแบบไม่มีฉลากและไม่มีตราหยีห่อ เริ่มมีคำถามถึงแหล่งผลิตและความปลอดภัย โดยตามกฎหมายอาหารของไทย การผลิตอาหารทุกประเภทจำเป็นต้องมีการขออนุญาตและมีการควบคุมคุณภาพ หากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตาม เช่น การผลิตโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือการผลิตในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. อาหาร ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับตามความผิดแต่ละประเภท นอกจากนี้ ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนไปยัง อย. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบสินค้าที่ไม่มีฉลาก อย. หรือไม่มีการระบุหยีห่ออย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสินค้าของตน</p>	
<p>วอนช่วยเหลือเด็กฝาแฝดตาฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- จากกรณี ที่โลกออนไลน์แห่งแชร์ความน่ารักของเด็กหญิงฝาแฝด น้องก๊ฟ น้องแก้ม เด็กหญิงฝาแฝดตาสีฟ้า ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามแม่ของเด็กฝาแฝดทั้งสอง คือ นางคำ จันวิพอน อายุ 42 ปี ชาวลาว ทำงานรับจ้าง ที่จ.นครพนม ยอมรับว่าไม่มีรายได้หลัก ไม่มีเงินไปรักษา เด็กทั้ง 2 คน มีแวตาดวงตาสีฟ้า ตั้งแต่เกิด ไม่มีผลกับการมองเห็น สายตาปกติทุกอย่าง แต่พิการทางหูไม่ได้ยินเสียง อยากให้มีการนำไปรักษา เชื่อว่าหากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลรักษา อาจจะทำได้ยินเสียงและพูดได้ อยากให้ลูกสาวแฝดมีการศึกษา ปัจจุบันได้ส่งเข้าเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มุกดาหาร</p>	
<p>พ่อ-แม่ นร.ม.4 ตัดใจการเสียชีวิตลูกชาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์)</p> <p>-นายเสรี ทองยิ้ม พ่อ พร้อมด้วยนางสุกัญญา แม่ นายธนากร อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสระหลวง ตัดใจการเสียชีวิต หลังจาก กรณี โรงเรียน สั่งให้วิ่งวิชาพล โดยยอมรับว่าตนเองตัดใจในการเสียชีวิตของลูกชายพร้อมชี้แจงว่า ลูกชาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตนเองเป็นโรคหัวใจนั้นไม่จริง ลูกชายเป็นโรคผิวหนังซึ่งเรียกว่าโรคคาวาซากิ ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ และได้รับการหายแล้วที่ รพ. จุฬาฯ ที่ กทม.</p> <p>-นายแพทย์วิศิษฐ์ อภิสถิรวิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า ปรีक्षाกับทางคุณหมอมาส่วนใหญ่อาการแบบนี้จะเกิดจากโรคหัวใจ แต่ว่าน้องคนนี้มีโรคประจำตัวก็คือคาวาซากิ ก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจ แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ ตอนนี้อีกได้ปรึกษาที่คุณหมอแล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วพาไปชั้นสูตที่โรงพยาบาลพุทธา</p>	
<p>ปาร์ตี้น้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ , เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, linetoday)</p> <p>-เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรร้านจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมภายในซอยไทยยูเนียน และด้านหลังวัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร เปิดให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสกันอย่างสนุกสนาน ก่อนคุมตัวเจ้าของร้านดำเนินคดี 4 ราย พร้อมอุปกรณ์ต้มน้ำใบกระท่อมจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับใบกระท่อมสามารถจำหน่ายได้ แต่ถ้านำมาต้มมาผลิตไม่ได้ การต้มจำหน่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหารโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท</p>	
<p>ญี่ปุ่นวิกฤตเด็กเกิดน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn, ch7, linetoday)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น เปิดเผยว่า มีเด็กเกิดใหม่ลดลง 6.3% และ 329,998 คนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 เนื่องจากจำนวนการแต่งงานที่ยังคงลดลง ท่ามกลางค่านิยมที่เปลี่ยนไป ตัวเลขเด็กเกิดใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้บ่งชี้ว่า ตลอดทั้งปีนี้อาจมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า 700,000 คนเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ จำนวนเด็กเกิดใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 อยู่ที่ 352,240 คน ขณะที่ตลอดทั้งปีและ 727,277 คน</p>	
<p>เยี่ยมยาปมพยาบาลทำเข็มหล่นในช่องคลอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (CH7, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, FM91, คมชัดลึก, nationtv., tnn, ch7, linetoday)</p> <p>- ความคืบหน้ากรณี หญิงชาว.นราธิวาส เข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาฯ ปมพยาบาลทำเข็มหล่นในช่องคลอด ขณะเย็บแผลคลอดลูก เมื่อ 18 ปีก่อน ปัจจุบันยังผ่าตัดไม่ได้ ล่าสุด น.ส.สาลิณี วงศ์ทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นราธิวาส พร้อมด้วย นายมาหะมะยาก็ ยะยิมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เจ้าหน้าที่จาก สสจ.นราธิวาส และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม โดยรพ.ให้การดูแลมาตลอด โดยเมื่อเดือน เม.ย.67 ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมนี้โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ได้สนับสนุนยานพาหนะในการเดินทางไปรับการรักษา (ตลอดการรักษา) ส่วนเรื่องการรักษาทางโรงพยาบาลจะเร่งดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>ด้าน นพ.กนิต อวารุลหัท นพ.สสจ.นราธิวาส กล่าวว่า เคสนี้ ทางโรงพยาบาลนราธิวาสฯ ได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่ แต่ก็ยังทำการผ่าตัดไม่ได้ เพราะว่า สิ่งแปลกปลอมยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ป่วยได้ไปรักษาที่ มอ. หาดใหญ่ ทางแพทย์ได้สรุปว่า อาการปวดท้องหลายจุดของผู้ป่วย ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแปลกปลอมเข็มที่ฝังอยู่ข้างใน ซึ่งคุณหมอบอกว่า หากจะผ่าตัดผู้ป่วย ทางแพทย์ได้ให้ผู้ป่วย และญาติตัดสินใจในการรักษาทางผู้ป่วยและญาติยังปฏิเสธการรักษาอยู่ตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ทาง สสจ.นราธิวาส ไม่ได้นั่งนอนใจ จะพยายามไปพูดคุยแล้วก็จะดำเนินการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และอยู่ที่คุณหมอเจ้าของไข้ว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งทางเราจะประสานทั้งผู้ป่วยและแพทย์ผู้รักษาต่อไป</p>	